

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa các đồng chí chủ trì hội nghị!

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa bà con cử tri

Tôi là Nguyễn Thị Thu Ngân ; Sinh năm 1987

Quê quán: Xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi.

Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Hồ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi

Lời đầu tiên, kính chúc toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Được sự tin nhiệm của cơ quan, cử tri nơi cư trú đã giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; được UBMTTQ tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Chính vì tầm quan trọng của Hội Đồng nhân dân, đòi hỏi ở mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Là một cán bộ của Hội phụ nữ, được rèn luyện và trưởng thành từ những phong trào hành động thực tiễn, đã tích lũy trong tôi những kinh nghiệm quý báu, bản thân mình là một người dân Quảng Ngãi tôi thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân nơi đây. Tôi xác định, nếu được cử tri tin nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của

mình trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Chính vì vậy, chương trình hành động của tôi tập trung vào một số nội dung trọng điểm sau đây:

1. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác phụ nữ để làm thật tốt vai trò của người đại biểu của nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân, tham gia xây dựng pháp luật, quan tâm đến những đề liên quan đến quyền lợi phụ nữ và trẻ em. Triển khai và thực hiện tốt chức năng, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng.

2. Bên cạnh đó Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân; Nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, bà con cử tri, kính chúc quý vị đại biểu, bà con cử tri và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn bà con cử tri đã lắng nghe.